



THƯ CỦA HIỆU TRƯỞNG GỬI VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI HỌC NĂM HỌC MỚI 2021 – 2022

*Kính gửi: Tất cả Thầy/Cô giáo; tất cả anh chị học viên và các em sinh viên
Nhà trường!*

Nhân dịp bắt đầu năm học mới với rất nhiều kỳ vọng của tất cả Thầy/Cô giáo và học viên, sinh viên các bậc, hệ đào tạo của Nhà trường, thay mặt lãnh đạo Nhà trường tôi thân ái gửi đến tất cả Thầy/Cô và các anh chị học viên, các em sinh viên cùng gia đình lời chúc sức khỏe và an lành!

Kính thưa Quý Thầy Cô; Các anh chị học viên, các em sinh viên thân mến!

Năm học 2021 – 2022 diễn ra trong bối cảnh thật sự đặc biệt ngay từ những ngày đầu tiên, khi cả nước ta đang phải gồng mình đối phó với đại dịch Covid – 19, tại Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang phải áp dụng các biện pháp hết sức mạnh mẽ để kiểm chế và đẩy lùi dịch bệnh. Vì vậy, Trường ta phải bắt đầu năm học mới trong hoàn cảnh rất đặc biệt – khi Thầy/Cô và sinh viên, học viên không thể gặp mặt trực tiếp trên giảng đường. Đó là một thiệt thòi lớn cho tất cả chúng ta! Tuy nhiên, với kinh nghiệm đã tích lũy được trong thời gian dài vừa qua, các Thầy/Cô giáo và các em sinh viên, học viên đã sẵn sàng để bước vào năm học mới với phương thức dạy - học trực tuyến (online) một cách chủ động và hiệu quả nhất. Để chuẩn bị cho năm học mới này, giảng viên của Nhà trường đã không ngừng nghiên cứu, tập luyện sao cho hoàn toàn thích nghi với phương thức dạy trực tuyến để ngày càng có được những bài giảng chất lượng hơn thông qua phương thức dạy – học này. Bên cạnh đó, thấu hiểu được một cách sâu sắc những khó khăn của một bộ phận học viên, sinh viên, để chuẩn bị cho năm học mới lãnh đạo Nhà trường đã chỉ đạo Trung tâm Học liệu tiếp tục có giải pháp hỗ trợ tích cực thông qua việc cung cấp các học liệu đến tận nhà cho người học, Trung tâm Thông tin – Thư viện tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất





để người dùng khai thác thư viện online..., cũng như đã tổ chức các chương trình chia sẻ kinh nghiệm và phương pháp học online hiệu quả, tiếp tục xem xét thêm các phương án để hỗ trợ tốt nhất cho sinh viên, học viên trong khả năng cân đối được của Nhà trường.

Kính thưa Thầy/Cô giáo và các em sinh viên, học viên!

Trong thời gian qua và hiện nay, đã và đang có những giai đoạn thực sự khó khăn đối với một số Thầy/Cô và các em sinh viên khi phải là F0, F1 của dịch bệnh Covid, và thực sự đau buồn khi đã có sự mất mát về tính mạng của một số cựu sinh viên của Trường ta.

Với sự khốc liệt của dịch bệnh Covid-19 hiện nay, Tôi rất trân trọng và thực sự cảm động khi thấy tất cả chúng ta đoàn kết hơn, cùng lo lắng, nhắc nhở nhau nâng cao công tác phòng chống dịch bệnh, tăng cường sức khỏe của bản thân và gia đình, cũng như bằng cả tấm lòng chia sẻ, đùm bọc các trường hợp khó khăn do đại dịch gây ra. Nhiều Thầy/Cô giáo và các em sinh viên, anh chị học viên, cựu sinh viên – học viên Trường ta đã có những hoạt động thiết thực nhằm giúp đỡ lẫn nhau, cũng như tham gia tích cực vào các hoạt động cộng đồng để cùng các cấp chính quyền tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh/ thành khác thực hiện tốt nhất các biện pháp, chính sách đối phó với dịch bệnh.

Hi vọng với những biện pháp quyết liệt mà Đảng và Nhà nước ta đang áp dụng tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh/ thành sẽ sớm phát huy tác dụng, kiềm chế được dịch bệnh Covid – 19 để các hoạt động của đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội được trở lại bình thường như trước đây và Thầy – Trò chúng ta sẽ gặp nhau trên giảng đường của mái Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh thân yêu.





TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT
TP. HỒ CHÍ MINH
1996

Kính chúc tất cả Thầy/Cô giáo và tất cả sinh viên, học viên các bậc, hệ đào tạo của Nhà trường cùng gia đình lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và bình an.

Trân trọng!

Q. HIỆU TRƯỞNG



PGS.TS. Trần Hoàng Hải

